

# 'ทีเอชนิค'ประกาศโครงการสร้างสรรค์ >สถานโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อสุขภาพ

**มูลนิธิทีเอชนิค** ■ รศ.ดร.โคทม อารียา ประธานมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (ทีเอชนิค) เปิดเผยว่า ในฐานะผู้ทำหน้าที่บริหารจัดการฐานข้อมูลชื่อโดเมนระดับบนสุด .th ล่าสุดได้ประกาศผล 6 โครงการที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการ ในโครงการ "ใช้คอมพิวเตอร์ อย่างสร้างสรรค์ รู้ทันโรคร้าย" โดยโครงการต่างๆ ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคที่เกิดจากการใช้งานคอมพิวเตอร์ พร้อมวิธีการดูแลฟื้นฟู และวิธีการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการเกิดโรคร้ายต่างๆ หลากหลายรูปแบบ อาทิ งานสัมมนาเชิงวิชาการหรือเชิงปฏิบัติ นิทรรศการหรือการจัดตั้งโปรแกรมห่วงใยสุขภาพของคนเล่นคอมพิวเตอร์ สำหรับชาว social network เป็นต้น

โครงการ "ใช้คอมพิวเตอร์ อย่างสร้างสรรค์ รู้ทันโรคร้าย" เป็นโครงการที่มูลนิธิทีเอชนิค จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้กับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ให้ทราบถึงโรคที่มาจากการใช้งานคอมพิวเตอร์ และวิธีป้องกัน รวมทั้งเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับสุขภาพระหว่างผู้ใช้คอมพิวเตอร์ ซึ่งจะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ ที่ต้องการดำเนินงานเพื่อสาธารณประโยชน์ โดยเจ้าของโครงการที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จะได้รับงบประมาณไม่เกิน 25,000 บาท และเบี้ยเลี้ยงพิเศษ 2,000 บาท มีระยะเวลาดำเนินโครงการไม่เกิน 5 เดือน โครงการที่ผ่านการอนุมัติและได้รับคัดเลือกให้เป็นโครงการดีเด่น จะได้รับทุนการศึกษาพิเศษ ปี 2552 จำนวน 10,000 บาท

โครงการที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 6 โครงการ ใช้คอมพิวเตอร์ อย่างสร้างสรรค์ รู้ทันโรคร้ายมหาวิทยาลัยบูรพา, โครงการผลกระทบด้านสุขภาพจากการใช้งานคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชธานี, โครงการโรค (คอม) อย่างนี้ก็มีด้วย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ,

โครงการรู้ทันโรคร้ายใกล้คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, โครงการแอปพลิเคชันเพื่อสนับสนุนการใช้งานคอมพิวเตอร์ให้ถูกสุขลักษณะ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และโครงการสนุกกับคอมพิวเตอร์พร้อมรักสุขภาพ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถดูกำหนดการได้ ดังนี้ โครงการรู้ทันโรคร้ายใกล้คอมพิวเตอร์ สัมมนาหัวข้อ โครงการโรค (คอม) อย่างนี้ก็มีด้วยนิทรรศการวิชาการหัวข้อ "โรค (คอม) อย่างนี้ก็มีด้วย" วันที่ 16-21 มกราคม 2552 ณ อาคารบรรณสาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม

## พระเกียรติ

โครงการผลกระทบด้านสุขภาพการใช้งานคอมพิวเตอร์สัมมนา หัวข้อ "เอาใจประชาชนคอมพิวเตอร์" (พร้อมตอบคำถามเชิงรางวัล) วันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 12.30-16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชธานี โครงการใช้คอมพิวเตอร์ อย่างสร้างสรรค์ รู้ทันโรคร้ายประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "ใช้คอมพิวเตอร์ อย่างสร้างสรรค์ รู้ทันโรคร้าย" วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 08.45-13.00 น. ณ ห้องประชุม 222 คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับความรู้และของที่ระลึก/ของรางวัลติดมือกลับบ้าน และสำหรับชาว Social Network เตรียมพบกับ "โปรแกรมห่วงใยสุขภาพของคนเล่นคอมพิวเตอร์" (โหลดฟรี ใช้ฟรี ส่งต่อฟรี) โปรแกรมที่จะช่วยให้คุณเล่นคอมพิวเตอร์ พร้อมกับมีสุขภาพดีและแสดงความห่วงใยกับเพื่อนๆ ไปพร้อมกันติดตามได้ที่ [www.thnic.or.th](http://www.thnic.or.th) เร็วๆนี้ สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมของแต่ละโครงการ สามารถติดตามรายละเอียดการจัดกิจกรรมได้ที่ [www.thnic.or.th](http://www.thnic.or.th) หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ [staff@thnic.or.th](mailto:staff@thnic.or.th)